

# กีฬาตันศก.บุรีรัมย์พุ่งแสนล.

โพสต์ทูเดย์ > **บุรีรัมย์วาดฝันอีก 2 ปี สนามฟุตบอล-แข่งรถ-กีฬาทางน้ำ ดันเศรษฐกิจเงินสะพัดปีละเกือบแสนล้าน**

นายรัชชวุฒิ กฤตสิน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เปิดเผยว่า ภายในปี 2557 เศรษฐกิจ จ.บุรีรัมย์ จะมีเม็ดเงินสะพัดปีละ 7-8 หมื่นล้านบาท จาก 3 โครงการใหญ่คือ สนามฟุตบอลไอ-โมบาย สเตเดียม สนามแข่งรถ “บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” สนามรถแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อรองรับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกทุกประเภท และสนามกีฬาทางน้ำครบวงจร ความจุ 2.4 หมื่นที่นั่ง ซึ่งทั้งสองโครงการจะแล้วเสร็จในปีเดียวกัน ส่งผลให้เศรษฐกิจทุกๆ ด้านเติบโต

“โครงการดังกล่าวสนับสนุนโดยนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด แกนนำพรรคภูมิใจไทย 2 ปีที่ผ่านมา นับแต่มีสนามฟุตบอลไอ-โมบาย สเตเดียม แต่ละสัปดาห์ที่มีการแข่งขันฟุตบอล 1-2 ครั้ง มีประชาชนจากต่างจังหวัดและต่างชาติเข้ามาในจังหวัด ทำให้เศรษฐกิจคึกคักมาก ถ้าในปี 2558 บุรีรัมย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถฟอร์มูลาวัน จะทำให้ต่างชาติรู้จักจังหวัดมากยิ่งขึ้น” นายรัชชวุฒิ กล่าว

ด้านนางเรวดี เขยกลิน ผู้จัดการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว

ว่า นับแต่มีสนามแข่งฟุตบอล สนามแข่งรถที่กำลังก่อสร้าง ทำให้เกิดการจ้างงานคนบุรีรัมย์ไหลเข้ามาทำงานในจังหวัด หรือไม่กี่ประกอบธุรกิจส่วนตัว เกิดการจ้างงานมากขึ้นขณะที่อัตราการว่างงานยังต่ำอยู่

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แดลงผลประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และมหาสารคาม ว่า จะจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำพร้อมปรับโซนนิ่งภาคการเกษตรสำหรับพัฒนาบุรีรัมย์ให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์

ด้าน จ.มหาสารคาม ได้ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองรับการผลิตบัณฑิต เพื่ออุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนด้านการเกษตรใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยคัดสรรพันธุ์ข้าวต่างๆ ให้ได้มาตรฐานการทำเกษตรที่มีผลผลิตคุณภาพ หรือเจเอพีจากกรมข้าว รวมทั้งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ

“สำหรับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดต่างๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ในวันอังคารที่ 16 ก.ค. ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมร่วมกับทูตอาเซียน เพื่อให้รู้ว่าอาเซียนมองไทยอย่างไร และไทยต้องการอะไร ดังนั้น ยังมีงานที่ต้องทำอีกมากที่จะต้องลงจังหวัดเพื่อทำความเข้าใจในแต่ละพื้นที่” นายกฯ กล่าว ■